

Tấm gương người đảng viên nhiệt tình, MẦU MỰC TRONG CÔNG VIỆC

LÊ MINH

23 năm - đó là khoảng thời gian ông Lê Hải Châu (trú tại thôn Hà Thiệp, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) dành trọn tâm huyết của mình cho công tác Đảng và công việc chung của thôn. Trên cương vị Bí thư Chi bộ, Bí thư Đảng ủy bộ phận thôn Hà Thiệp, niềm vui lớn nhất đối với ông là sự tín nhiệm, quý mến của người dân và đó cũng là động lực để ông tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ của mình cho việc làng, việc xã.

Sinh ra và lớn lên ở Võ Ninh, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông Lê Hải Châu tham gia công tác tại Công ty sửa chữa và chế tạo thiết bị điện Đông Anh (Hà Nội). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, năm 1992, ông trở về quê hương. Năm 1995, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ thôn Hà Thiệp. Sau đó, ông đảm nhận vai trò Bí thư Đảng ủy bộ phận thôn. Thôn Hà Thiệp hiện có 538 hộ với 1.219 khẩu. Theo thời gian, cuộc sống của người dân nơi đây đã có nhiều thay đổi, khởi sắc. Nói về những khó khăn của thôn Hà Thiệp trong những năm thuộc thập niên 90, ông Châu chia sẻ: “Năm 1995, cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn, đặc biệt không có điện sinh hoạt. Trước thực trạng trên, tôi đã vận động Hợp tác xã Hà Thiệp làm công trình điện cho người dân. Ngoài ra, tôi cũng đã lấy sổ đỏ của gia đình để vay vốn ngân hàng đưa điện về thôn”. Thôn Hà Thiệp vốn là vùng đất cát trắng nghèo khó, đường sá đi lại rất khó khăn. Không quản ngại nắng mưa, vất vả, ông đã đi đến từng nhà, vận động từng người góp tiền góp sức để xây dựng các trục đường chính trong thôn. Đến nay, những tuyến đường liên thôn, liên xã được bê tông hóa phẳng lì, sạch đẹp. Không chỉ chú trọng đến điện sinh hoạt, đường nội thôn, năm 1997, ông còn vận động nhân dân đóng góp toàn bộ kinh phí khoảng 300 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc

gia xây dựng nông thôn mới, ông đã cùng với cấp ủy, ban cán sự thôn, các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và tích cực chung tay tham gia xây dựng nông thôn mới. Người dân đã tự nguyện hiến 950m² đất vườn, 7.200m² đất màu, 510m tường rào gạch, trên 1.600 cây các loại, đóng góp 2,2 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công để xây dựng đường giao thông nông thôn, xây dựng kênh mương nội đồng, cổng làng, cổng chào, sân bóng chuyên, trạm truyền thanh của thôn... góp phần tạo điều kiện để xã Võ Ninh về đích nông thôn mới vào cuối năm 2016. Dẫn chúng tôi đi trên con đường bê tông rộng rãi, ông Lê Hải Châu phấn khởi cho biết: “Tất cả mọi việc trong thôn, dù lớn hay nhỏ đều được đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến của người dân sau đó mới triển khai thực hiện. Bà con đã tự nguyện đóng góp 350 triệu đồng lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống điện chiếu sáng trên các trục đường, ngõ xóm trong thôn. Ngoài ra, năm 2016, tôi cũng đã vận động mọi người, viết thư kêu gọi con em quê hương làm ăn xa, con em làm việc ở nước ngoài đóng góp gần 600 triệu đồng để xây dựng cổng làng kiên cố, khang trang”.

Xác định phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân là một nhiệm vụ trọng tâm, ông đã cùng với cấp ủy, ban cán sự thôn tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản. Theo đó, năm 2004, người dân đã chuyển đổi được 30 ha đất trồng lúa

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

sang nuôi tôm nước lợ. Năm 2016, 17 ha đất được chuyển đổi để nuôi cá và đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo thu nhập ổn định cho bà con nhân dân. Bên cạnh đó, ông còn tích cực giúp đỡ người dân trong việc tiếp cận các nguồn vốn vay hỗ trợ, vốn ưu đãi để phát triển kinh tế. Đời sống nhân dân càng được nâng lên, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người trong thôn đạt khoảng 32 triệu đồng/năm; số hộ khá, hộ giàu ngày càng tăng; số hộ nghèo giảm chỉ còn 5,02%. Hằng năm, có khoảng gần 80% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% học sinh trong độ tuổi đều đến trường, không có học sinh bỏ học...

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, ông Lê Hải Châu cho biết: “Làm công tác dân vận ở cơ sở muốn đạt hiệu quả thì cần phải gần gũi, lắng nghe những ý kiến chính đáng của người dân. Đồng thời, mình phải là người đi đầu trong các phong trào cũng như các cuộc vận động ở địa phương. Bên cạnh đó, để các phong trào, hoạt động ở cơ sở có hiệu quả thì trước hết cần phải tạo dựng được các mô hình điểm. Từ mô hình điểm tạo ra sức lan tỏa để mọi người cùng phấn đấu học tập, làm theo”.

Trong công tác xây dựng Đảng, với vai trò Bí thư Đảng ủy bộ phận thôn Hà Thiệp, ông luôn chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng cán bộ, đảng viên. Mỗi đảng viên đều được phân công nhiệm vụ cụ thể. Để có thêm nhiều quần chúng ưu tú được đứng trong hàng ngũ của Đảng, ông và các đồng chí đảng viên luôn gần gũi, nâng cao nhận thức và tạo mọi điều kiện để quần chúng ưu tú được rèn luyện, phấn đấu kết nạp vào Đảng. Đến nay, Đảng bộ bộ phận thôn Hà Thiệp có 125 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác ở địa phương, trong gia đình, ông luôn là người



Ông Lê Hải Châu giới thiệu cổng làng thôn Hà Thiệp, công trình được xây dựng từ sự đóng góp của người dân

Ảnh: LÊ MINH

ông, người cha mẫu mực. Ông thường xuyên giáo dục con cháu gìn giữ truyền thống gia đình, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương... Hiện nay, các con của ông bà đã xây dựng gia đình riêng và có công việc ổn định, các cháu chăm ngoan học giỏi.

Nhận xét về Bí thư Đảng ủy bộ phận thôn Hà Thiệp, đồng chí Nguyễn Duy Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Ninh khẳng định: Ông Lê Hải Châu là người rất nhiệt tình và có trách nhiệm với công việc. Với sự tận tâm, nhiệt huyết cùng những kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc, ông đã góp phần không nhỏ vào sự phát triển, đi lên của quê hương. Đảng bộ bộ phận thôn Hà Thiệp nhiều năm liên đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và thôn Hà Thiệp được công nhận là làng văn hóa.

64 năm tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng, ông Lê Hải Châu luôn được bà con nhân dân trong thôn tin tưởng và quý mến. Bởi vậy, ông luôn tâm niệm phải cố gắng phấn đấu hết sức mình phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp ■

L.M